

ที่ นธ ๐๐๑๗.๒/ว ๕๕๕๑



ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐๐

๕๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ตามบัญชีแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เล่ม

ด้วย จังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ว่า ได้จัดทำรายงานสรุปการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อครั้ง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคใต้ และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานคณะอนุกรรมการฯ เดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เสนอประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา และได้เห็นชอบเอกสารดังกล่าวแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จังหวัดนราธิวาสจึงขอจัดส่งรายงานสรุปการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์จังหวัดนราธิวาส www.narathiwat.go.th หัวข้อระบบหนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส และขอให้หน่วยงานของท่านพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะขององคมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หากมีผลความก้าวหน้าประการใด ขอให้รายงานให้จังหวัดนราธิวาสทราบ เพื่อจังหวัดนราธิวาสจักได้รายงานให้สำนักงาน กปร. ทราบต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถประสานงานได้ที่ นายสุรเดช โคตรศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ศูนย์ประสานงานโครงการพิเศษจังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓ - ๙๐๓๒๗๔๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกรัฐ หลีเส็น)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ศูนย์ประสานงานโครงการพิเศษจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๓๖๔-๒๖๓๘

E-mail : prdnara@hotmail.co.th

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคใต้ และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี
รองประธานคณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนราธิวาส



พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดสามารถสรุปได้ ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนฯ และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังสำนักงานชลประทานที่ ๑๗ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้

(๑) ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามพระราชโอรบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยขอให้เร่งรัดดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ หากมีโครงการใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือติดปัญหา ขอให้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในระดับพื้นที่ แบ่งตามภูมิภาค มาร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

(๒) พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาป่าพรุโต๊ะแดงเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าพรุโต๊ะแดง ซึ่งเป็นผืนป่าพรุที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย โดยควรคำนึงว่าเราจะรักษาระดับน้ำในป่าพรุโต๊ะแดงได้อย่างไร เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่า รวมทั้ง ควรบูรณาการการดำเนินงานในการดูแลป่าพรุโต๊ะแดงแห่งนี้ โดยน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงมาเป็นแบบอย่างของการทำงาน ทั้งในเรื่องของการจัดแบ่งขอบเขตพื้นที่ให้ชัดเจน และการจัดทำ ONE MAP เพื่อจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาการดำเนินงานในลักษณะ DSLM (Demand Supply Logistic Management) ที่จะสามารถสร้างความเข้าใจ เข้าถึง และนำไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบได้ต่อไป

(๓) ขอให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริให้เผยแพร่สู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ทุกพระองค์ ที่ได้พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกพื้นที่

(๔) ให้โอวาทแก่ราษฎรโดยขอให้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อมาช่วยขจัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรในพื้นที่ เพราะทรงต้องการให้ราษฎรมีความสุข ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนรักสามัคคีและร่วมดูแลรักษาโครงการฯ ให้ก่อเกิดประโยชน์ตลอดไป

(๕) ขอให้กรมประมงจัดทำข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการฯ ที่สามารถแสดงผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ราษฎรได้รับทราบและเข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการฝายบ้านลูโบ๊ะปาเรพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านลูโบ๊ะปาเร หมู่ที่ ๗ ตำบลจอบาเย อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฝายบ้านลูโบ๊ะปาเรพร้อมระบบส่งน้ำฯ ทั้งนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่า ขอให้ทุกคนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ต่างๆ เพราะพระองค์ทรงงานทุกวัน เพื่อคิดหาแนวทางที่จะสร้างความสุขให้แก่ประชาชน ทรงเข้าใจถึงความทุกข์ยากของประชากรราษฎรและทรงต้องการที่จะขจัดทุกข์เหล่านั้นให้หมดไป ดังนั้น เราจึงต้องร่วมกันรักษาสิ่งที่ท่านสร้างไว้และขอให้รักสามัคคีและเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน

๓. เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๕.๑๐ น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังประตูระบายน้ำปลายคลองพรุบาเจาะ สายใหญ่ของโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้ องคมนตรีได้ให้โอวาทกับราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ขอให้ราษฎรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานโครงการฯ แห่งนี้ไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ ซึ่งถือเป็นโครงการแรกในจังหวัดนราธิวาส และเป็นโครงการฯ ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างดี

(๒) ขอให้ช่วยกันรักษาโครงการฯ นี้ให้อยู่ยั่งยืน พระองค์พระราชทานความช่วยเหลือในหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ การจัดแบ่งโซนการเพาะปลูกที่เหมาะสม การจัดตั้งระบบสหกรณ์มาช่วยบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อไม่ให้ราษฎรถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางเราจึงต้องคิดหาวิธีการเพื่อจะรักษาพื้นที่แห่งนี้เอาไว้ ไม่ให้นายทุนเข้ามายึดพื้นที่ไปดำเนินการในลักษณะอย่างอื่น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพในพื้นที่อื่นๆ ทุกหน่วยงานจึงต้องช่วยกันบริหารจัดการโครงการฯ ให้คงอยู่ตลอดไป

/(๓) พลเอก...

(๓) พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี มีข้อสังเกตและข้อห่วงใยกรณีการออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการพหุบาทเจาะ-ไม้แก่นฯ ด้วยเกรงว่าที่ดินจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในอนาคต ดังนั้น จึงขอให้สำนักงาน กปร. เป็นแกนกลางในการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานกรณีการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่โครงการพหุบาทเจาะ-ไม้แก่นฯ โดยควรดำเนินการให้สอดคล้องตามแนวพระราชดำริและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

๔. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๙.๕๐ น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังอาคารบังคับน้ำกลางคลองมูโนะของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโฆษิต อำเภอดงไจ้ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้ องคมนตรีได้กล่าวให้โอวาทและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

(๑) การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่าดำเนินการครบถ้วนแล้วหรือไม่ อย่างไร หากมีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือติดปัญหา ขอให้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างเต็มประสิทธิภาพ

(๒) พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา และต่อยอด เราต้องน้อมนำมาปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วง ทั้งนี้ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ คือ ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติ ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือร่วมใจกันในการดูแลรักษาโครงการฯ และพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นการพัฒนาที่ควบคู่กับการพูดคุย เพื่อสร้างทางเลือกที่เหมาะสมให้กับราษฎรในพื้นที่

๕. ต่อมา องคมนตรีดูสภาพพื้นที่ของคลองส่งน้ำและระบบระบายน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกกุแวง ภายใต้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านโคกกุแวง หมู่ที่ ๕ ตำบลพร่อน อำเภอดงไจ้ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานีสูบน้ำที่สูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๔ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง มีคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต จำนวน ๑๒ สาย ความยาว ๒๔.๑๖๓ กิโลเมตร และส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ จำนวน ๗,๔๗๐ ไร่ ทั้งนี้ องคมนตรีได้สอบถามการบริหารจัดการน้ำของโครงการฯ ที่มีผลต่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ป่าพุไต่แดง และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรที่จะนำแนวทางการบริหารจัดการป่าพุไต่แดง จังหวัดนครราชสีมา ไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการดูแลรักษาป่าพุควนเคิ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยควรนำองค์ความรู้และการปฏิบัติตามแนวพระราชดำริของการบริหารจัดการป่าพุไต่แดงไปสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารดูแลป่าพุควนเคิ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖. จากนั้น องคมนตรีเดินทางไปยังแปลงนาบ้านโคกอิฐ-โคกโน ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพร่อน อำเภอดงไจ้ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามผลการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้ องคมนตรีได้กล่าวให้โอวาทแก่ราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ดังนี้

(๑) เราควรน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงคิดหาแนวทางในการพัฒนาและสร้างความสุข ความเจริญให้กับราษฎรในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงมุ่งเน้นว่า น้ำคือชีวิต จุดเริ่มต้นของการพัฒนาในด้านต่างๆ ต้องเริ่มต้นที่มีน้ำในพื้นที่อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราโชบายในการสืบสาน รักษา และต่อยอด การดำเนินโครงการฯ ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพราะทรงมุ่งหวังที่จะให้ปวงชนชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเช่นกัน

(๒) ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้มีพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและมีพลังในการประกอบอาชีพที่จะสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

๗. ต่อมา องค์กรนิเยยมชมผลผลิตทางเกษตรกรของราษฎรในพื้นที่ พบปะราษฎร และเยียมชม โรงผลิตข้าวซ้อมมือของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกอิฐ-โคกใน ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่มแม่บ้านฯ ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์ที่จะขอใช้พื้นที่ในเขตชลประทานสำหรับการก่อสร้างโรงผลิตข้าวซ้อมมือแห่งใหม่ เนื่องจากพื้นที่เดิมจะหมดสัญญาเช่า ซึ่งกรมชลประทานแจ้งว่าไม่ขัดข้อง สามารถดำเนินการได้ ในส่วนของงบประมาณการก่อสร้างโรงผลิตข้าวซ้อมมือแห่งใหม่ จังหวัดนราธิวาสและสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสจะได้ประสานการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือกลุ่มต่อไป

๘. เวลาประมาณ ๑๓.๑๕ น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมทั้ง คณะอนุกรรมการเดินทางไปยังโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านบาวง (เกาะโล๊ะโหนด) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านบาวง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้ องคมนตรีได้กล่าวให้โอวาทแก่ราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ดังนี้

(๑) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราโชบายในการสืบสาน รักษา และต่อยอดการดำเนินโครงการฯ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพราะทรงมุ่งหวังที่จะให้ปวงชนชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเช่นกัน

(๒) เราจึงควรน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงคิดหาแนวทางในการพัฒนาและสร้างความสุขความเจริญให้กับราษฎรในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ พวกเราควรที่จะปฏิบัติตัวในเรื่องการคิดดี ทำดี และเป็นคนดีของบ้านเมือง เพื่อเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ

๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส
๒. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส
๓. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
๔. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
๕. เกษตรจังหวัดนราธิวาส
๖. ประมงจังหวัดนราธิวาส
๗. สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
๙. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี
๑๐. หัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๑. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๒. หัวหน้าศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร
๑๓. หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขา นราธิวาส
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗
๑๖. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส
๑๗. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา
๑๘. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก
๑๙. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๒๐. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส
๒๑. นายอำเภอเมืองนราธิวาส
๒๒. นายอำเภอยี่งอ
๒๓. นายอำเภอตากใบ